

เปิดตัวสายการบินเอวีโอเล็ท สายการบินเช่าเหมาลำใหม่ล่าสุด แห่งประเทศเซอร์เบีย



บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำใหม่ล่าสุดของสายการบิน เอวีโอเล็ท เปิดตัวขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศเซอร์เบีย โดยให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ นิโคลา เทสลาเมืองเบลเกรด



สายการบินเอวีโอเล็ทอยู่ภายใต้การบริหารงานอย่างเต็มรูปแบบโดยสายการบินแอร์เซอร์เบีย สายการบินแห่งชาติ ประเทศเซอร์เบีย ซึ่งจะให้บริการเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศอียิปต์ ประเทศกรีซ ประเทศอิตาลี ประเทศสเปนและประเทศตุรกี ระหว่างช่วงหน้าร้อนปี 2557

มร.เดนคอนดิคประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินแอร์เซอร์เบียกล่าวว่า “ผู้ประกอบการท่องเที่ยวยังคงต้องการใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำอยู่เป็นอย่างมากในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน สายการบินเอวีโอเล็ทจึงเปิดตัวขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ด้วยบริการที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และเชื่อถือได้”

สายการบินเอวีโอเล็ทจะให้บริการโดยเครื่องบินโบอิง บี737-300 จำนวน 144 ที่นั่งในชั้นโดยสารแบบประหยัด จำนวน 3 ลำ

กับแนวคิดการออกแบบเพื่อวันหยุดพักผ่อนที่สนุกสนานและผ่อนคลาย เครื่องบินจึงได้ออกแบบให้ดูสดใส เช่นเดียวกับกับเครื่องบินลูกเรือซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าสไตล์ฤดูร้อน

สายการบินเอวีโอเล็ทให้บริการจากเมืองเบลเกรด สู่ ชาร์มเอลเซคในประเทศอียิปต์ เซฟาโลเนีย ซาเนีย คอร์ฟู เฮราคลีออน คอส มีโกนอส มายทิลลิน โรห์เดส ซานโตรินี สเกียทอส และ ซาคินทอส ในประเทศกรีซ คาตาเนีย ดาลาแมน และปาแลร์โมในประเทศอิตาลี อัลเมเรีย จีโรนา พาลมาเดอมายอร์ก้า ในประเทศสเปน และ อันตัลยา มิลาส-บอดรัม ในประเทศตุรกี

สายการบินเอวีโอเล็ท มีเคาน์เตอร์บริการเช็คอินจำนวน 3 เคาน์เตอร์ที่อาคารผู้โดยสารขาออกที่ 1 ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินิโคลา เทสลา เมืองเบลเกรด ซึ่งตัวแทนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับมอบหมายจะมาถึงที่สนามบินเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารตลอดขั้นตอนการเช็คอิน ผู้โดยสารควรเดินทางถึงสนามบินเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง เนื่องจากเคาน์เตอร์ที่ทำการเช็คอินจะปิดทำการ 45 นาทีก่อนเวลาการออกเดินทาง

ผู้โดยสารที่เดินทางไปกับสายการบินเอวีโอเล็ท จะได้รับชุดอาหารว่างที่ประกอบด้วยแซนวิช น้ำดื่มและบาร์ผลไม้

ทั้งนี้ผู้โดยสารยังสามารถซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ จากบาร์บนเครื่องได้ รวมทั้งบุหรี่ สุรา และน้ำหอมปลอด
ภาษีในราคาย่อมเยา

ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถ โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ 32 กิโลกรัม และถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้อีก 8 กิโลกรัม

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอใช้บริการเที่ยวบินเหมาลำจากสายการบินเอวีโอเล็ทได้ที่ www.aviolet.rs